

โลกยุคข่าวสารหรือโลกสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบข้อมูลสารสนเทศได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศขึ้นทุกด้าน ผลกระทบดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เทคโนโลยี และ การศึกษา และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของคนในสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อยุคสารสนเทศ การศึกษา มี บทบาทและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถี ชีวิต ของคนในสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนเข้าสู่ โลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจของการศึกษาโดยตรง ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ดี นั้น จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทำใ้ นักการศึกษาต้องกลับมาทบทวนระบบการศึกษา ซึ่งในระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนไปจากระบบ เดิม มุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของผู้เรียน และกระบวนการการเรียนรู้ ( รุ่ง แก้วแดง , 2541 ) ปัญหาที่เกิดโดยเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา นับว่ามีผลกระทบต่อจัดการและการบริหาร พัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาการจัดการศึกษาที่สำคัญคือการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ครรชิต มาลัยวงศ์ , 2538 ) อย่างไรก็ตามทาง รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งถือเป็น หัวใจในการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่อุดมศึกษาไทยมีบทบาทสำคัญในการสนองนโยบายการ พัฒนาประเทศโดยตลอด แนวโน้มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นหัวเลี้ยว หัวต่อของ ของการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเทคโนโลยี ซึ่งมี ผลกระทบเป็นอย่างมากในทุก ๆ ระบบ ในระบบการศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน จากการเรียนรู้การสอนที่เป็นรูปแบบเดิม ๆ มาเปลี่ยนเป็นระบบการเรียนรู้การสอนรูปแบบใหม่ การ เรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทั้งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ ของการปรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับกระบวนการสอนของครู การปรับ หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ( ประเวศ วะสี , 2541 ) การปรับปรุง บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อให้ พัฒนา กำลังคน ในการเข้าสู่สังคมในอนาคตนั่นเอง ดังนั้น ผู้เรียนที่มุ่งหวังของสังคมในยุคโลก เทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะ ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิด ฟังตนเองได้และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถ ศึกษาค้นคว้าเพื่อการแก้ปัญหาได้ ครูผู้สอนจึงมีบทบาท ในการส่งเสริมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม